

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CẨM TÂN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-NN
V/v Thực hiện công tác phòng
chống dịch bệnh động vật trong
bối cảnh Covid19.

Cẩm Tân, ngày tháng 9 năm 2021

Kính gửi:

- Các đồng chí Trưởng thôn;
- Các ban ngành đoàn thể có liên quan.

Thực hiện Công văn số 2143/UBND-NN ngày 07/9/2021 của UBND huyện Cẩm Thủy, về việc thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh động vật trong bối cảnh dịch bệnh Covid19.

Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid19 trên cả nước, cũng như trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang diễn biến rất phức tạp, toàn hệ thống chính trị, các ngành, các cấp và người dân đang tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để chống dịch.

Đối với đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay vẫn xảy ra một số loại dịch bệnh như bệnh Viêm da nổi cục trâu bò, bệnh Dịch tả lợn Châu phi, bệnh cúm gia cầm. Để thực hiện phòng chống dịch bệnh động vật trong bối cảnh dịch bệnh Covid19 đang diễn ra hết sức phức tạp, Chủ tịch UBND xã yêu cầu các thôn quan tâm triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp & PTNT tại Công văn số 13461/UBND – NN ngày 31/8/2021 của UBND tỉnh và các văn bản hướng dẫn của các cấp, các ngành, trong đó chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

1. Đối với công tác phòng chống dịch bệnh động vật:

Tập trung thực hiện tiêm vắc cho đàn gia súc, gia cầm trong đợt 2 năm 2021, hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu được giao, đảm bảo các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid 19 trong quá trình thực hiện tiêm phòng cho gia súc, gia cầm.

Tăng cường công tác giám sát dịch bệnh tới tận hộ, khai báo kịp thời khi có dịch để khoanh vùng dập tắt dịch không để lây lan ra diện rộng.

Tuyên truyền sâu rộng tới nhân dân biết và thực hiện không bán chạy gia súc, gia cầm bị bệnh, không thả rông gia súc ở địa bàn đang xảy ra dịch bệnh và không vứt xác gia súc, gia cầm chết ra ngoài môi trường; thực hiện các biện pháp vệ sinh thú y, tiêu độc khử trùng chuồng trại, chủ động tiêu độc khử trùng phòng chống dịch bệnh.

Rà soát chuẩn bị đầy đủ vật tư, hóa chất phục vụ phòng chống dịch, xây dựng phương án huy động lực lượng để xử lý dứt điểm ổ dịch mới phát sinh, ưu tiên sử dụng nguồn lực tại chỗ để xử lý ổ dịch.

Khi có dịch bệnh động vật xảy ra, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định, đồng thời đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid19 theo quy định và chỉ đạo của ngành y tế. Trong đó

lưu ý, đối với các đơn vị khi có giãn cách xã hội, trong trường hợp cơ quan thú y không đến được cơ sở để chẩn đoán và lấy mẫu xét nghiệm bệnh động vật thì có phương pháp áp dụng công nghệ hình ảnh trực tiếp để kiểm tra triệu chứng lâm sàng điển hình của động vật mắc bệnh; hướng dẫn từ xa để thú y xã hoặc chủ vật nuôi tự lấy mẫu và gửi xét nghiệm chẩn đoán xác định bệnh; trường hợp không thể gửi mẫu đến phòng xét nghiệm được thì căn cứ triệu chứng điển hình, bệnh tích điển hình để áp dụng, hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch.

Tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhất là qua hệ thống phát thanh về tính chất, nguy cơ và các biện pháp phòng chống dịch bệnh động vật.

Xử lý nghiêm các trường hợp giấu dịch, bán chạy, giết mổ động vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh và xác động vật ra môi trường dẫn đến lây lan dịch bệnh.

2. Đối với công tác kiểm soát giết mổ và cung ứng thực phẩm:

Cán bộ thú y xã thực hiện kiểm soát giết mổ tại cơ sở giết mổ đảm bảo quy định tại Hướng dẫn số 2242/LĐTBXH-TLĐ-PTM ngày 14/7/2021 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về việc tổ chức vừa thực hiện cách ly, vừa sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, theo đó chỉ được tổ chức sản xuất kinh doanh khi cơ sở giết mổ và người lao động thực sự an toàn, cụ thể như sau:

Cơ sở giết mổ có nguy cơ lây nhiễm Covid19 ở mức thấp (dưới 30%) theo quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid19; đã thực hiện ký Bản cam kết bảo đảm thực hiện các biện pháp an toàn phòng, chống dịch Covid19; có kế hoạch phòng chống Covid19 và các phương án xử lý khi có các trường hợp mắc Covid19 theo quyết định số 2787/QĐ-BYT ngày 5/6/2021 của Bộ trưởng Bộ y tế.

Người lao động được phép đi làm khi có kết quả xét nghiệm âm tính với vi rút Sars-Cov2 (Test nhanh/RT-PCR) phù hợp với yêu cầu thực tế phòng chống dịch.

Chủ cơ sở giết mổ lập danh sách thông tin người lao động và cập nhật định kỳ 3 ngày/lần, cập nhật kết quả xét nghiệm trước 15 giờ hàng ngày (nếu có), lưu ở cơ sở và báo cáo UBND xã khi có yêu cầu.

Chủ cơ sở giết mổ phải có phương án, kế hoạch đảm bảo an toàn tuyệt đối và thực hiện đầy đủ các biện pháp chống dịch bệnh Covid19 cho toàn bộ lao động tham gia hoạt động giết mổ.

Xử lý trong trường hợp chủ cơ sở giết mổ động vật hoặc công nhân giết mổ nhiễm Covid19: Tuân thủ theo hướng dẫn của ngành y tế về phòng chống dịch bệnh Covid19; cơ sở giết mổ phải lập kế hoạch sản xuất, giết mổ, kinh doanh phù hợp, hạn chế tối đa việc tồn gia súc, gia cầm qua ngày. Trong trường hợp cơ sở giết mổ bị phong tỏa, phải tiến hành tiêu độc khử trùng ngay toàn bộ cơ sở; lập tức vận chuyển động vật đến cơ sở giết mổ gần nhất và cho phép giết mổ ngay theo đúng quy định về phòng chống dịch bệnh động vật và phòng chống dịch bệnh Covid19.

Đối với cán bộ kiểm soát giết mổ và người lao động trong các cơ sở giết mổ, người vận chuyển động vật, sản phẩm động vật được ưu tiên tiêm phòng vắc

xin Covid19 sớm để đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ không bị đứt gãy chuỗi cung ứng thực phẩm khi có dịch bệnh xảy ra phức tạp phải thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Phòng chống lây nhiễm vi rút Sars-Cov2 lây truyền trên động vật

Theo thông tin của Bộ Nông nghiệp & PTNT, đến nay đã có hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ phát hiện động vật (như chó, mèo), động vật hoang dã nhiễm vi rút Sars-Cov2 (Có thể do nguồn lây từ người mắc bệnh CoVid19). Tuy nhiên, chưa có bất kỳ báo cáo nào về nhiễm vi rút Sars-Cov2 từ chó, mèo sang người. Vì vậy, để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm vi rút Sars-Cov2 ở động vật, đề nghị các thôn tăng cường tuyên truyền để người dân thường xuyên vệ sinh, sát trùng, tiêu độc tiêu diệt các mầm bệnh ở môi trường; Trong trường hợp nghi ngờ động vật nhiễm vi rút Sars-Cov2 phải báo cáo ngay với UBND xã, các ngành chức năng để tiến hành lấy mẫu gửi xét nghiệm và triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã (b/c);
- Các ngành liên quan;
- Lưu VT, NN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trịnh Minh Chung